



Trong vùng đất Việt



NAMKY

Vì muốn tỏ cho chủ mình biết, mình là người vô tội, một anh làm công tự chặt hết 3 ngón tay

Salgon. Có một cửa hàng Bê-ký ở đường d'Espagnos, có làm lộn mất hết 2 cái valises, giá trị hàng vài đồng bạc.

Chủ cửa hàng ấy là ông Phạm qui Hữu, nghỉ chế người giúp việc của ông tên Nguyễn Lương Dậu an cấp. Ông Hữu có xuồng bát đũa vào Đâu, nhưng nhà chuyên trách lại thả Đậu ra vì xét ra Vô Đâu cơ.

Đậu vậy, mà ông Hữu cũng không bằng lòng, ông cứ còn nghĩ chế Đậu an cấp mãi, nên ông cứ kiếm chuyện mắng xéo, mắng xéo Đậu hoài.

Một phương thế giải bài vở đó là ra cho ông chủ mình biết mình là vô tội (sau Đậu mới lấy một con dao phải chặt hết 3 ngón tay trước mặt ông chủ, cho ông thấy vô đàng con nghĩ anh cho anh ta vậy nữa. Đâu, không nói năng chi gì nữa hết, anh ta liền đi thẳng lại đường đường Saigon xin bán bả.

Đòi nợ sai phép bị đánh

Thyloz. — Tên Nguyễn Văn-Giỏi, chuyên nghề làm cây nứa hộp, nhà ở xóm cũ, sau khi làm Phước Nguyễn ở cho tên Hậu là bán xấp xỉ đất gạo, mượn một số bạc 2 cái mà đã mấy lần Giỏi đòi Hậu không chịu trả.

Sớm mai hôm qua, vào 7 giờ, Giỏi thấy tiêu đi ngang trước nhà với một người anh em là Đền, liền khi ấy Giỏi kêu gọi người Hậu lại mà đòi tiền nả.

Một cậu học-sanh te xe máy gây tay

Salgon. — Cậu Ba, 17 tuổi, ở Bà Chiểu học trường Huỳnh-Khuông-Ninh, chiều hôm qua tan học liền xe đạp về nhà.

Chạy được nửa đường Lê-Văn-Duyệt, bỗng bị mấy xam mên te xuống gây hết cái cườm tay.

Anh Sang, người tự thiêu mình bằng dầu lửa đã trúc lĩnh hồn

Giadinh. — Trong số báo rồi, chúng tôi có nói đến vụ anh Nguyễn-V-Sang ở Đông Yên, tự thiêu mình vì quá chán ngán cuộc đời nhất là gia-đình anh.

A-h quyết chết thật chế không phải như nhiều người toan làm nung cho người ta sợ. Hôm kia mặc dầu mình anh đã phòng cũng khắp, nhưng thấy sức lực anh có, quan thầy còn hy-vọng cứu anh khỏi. Lúc chúng tôi hỏi chuyên viên anh, anh vẫn tinh táo trả lời đầu ra vô số không có tỏ vẻ gì anh sẽ sống hết.

Anh quyết chết nên đầu cho thuốc hay cũng là có sự chờ nom anh kỹ lưỡng có lẽ nào anh cũng không sống được không muốn sống làm chi nữa.

Hồi đêm hôm qua giờ tra lúc khuya khỏe anh Sang thấy bao nhiêu bệnh nhơn ở gần bên anh đều ngủ cả anh mới xếp tấm drap che trên thân anh rồi rồi chế. Khi ấy có 1 người em là gái nhà thương đi ngang qua thấy mới chạy lại loan thiệp và khuyên anh đừng có thất chí, anh có thể sống được.

GÓC CÔNG

Docteur ĐỒ-DU-ÁNH

Chuyên trị các bệnh thường sanh trong bốn xứ: Rét rừng, ban của lười trắng, tê liệt, đau gan và phổi, vân vân; bệnh ngoài da, phong tình, hư huyết, thất sản và sau khi thất sản.

Sở mở phòng khám bệnh tại Gò Công (Ville) ngày 16 Janvier 1927 nhằm tháng chạp Ấp Nam

Thật là đúng con trời

Cholon. — Đây là một tên Húc-Khieu khờ hiểu. Ngày này qua ngày kia từ sáng đến chiều, chỉ biết có nằm lý trong các tiệm công yếm, và còn thường hay đeo theo một người bạn của Khách ta tên Ngô Huy, một thương gia, đồng xin tiền.

Vào đêm thứ ba, gã lười bệnh, ấy vì xin tiền Ngô Huy không được, và bị Ngô quy nệng nệng nhiều dầu, nên anh ta đâm ra oán thù VÀ vào đêm nói liền thề lúc Ngô Huy đang ngồi trước một rạp hát, anh ta liền nhảy tới đâm Ngô Huy một dao rồi tìm đường cút mất.

Liên khi ấy có nhà chuyên trách tới nơi chờ Ngô Huy vào bệnh viện.

Hiện giờ linh tặc nà đang tìm bắt đưa sát nhơn đó gặt lấy.

Thật chế trư anh anh chế anh Sang là ông Tắt lời viếng sớt. Ông ấy lại gần bên anh Sang và nhỏ nhỏ. Con ngày nay trong mình cóp khá không?

Anh Sang dạy lại, một tệ và tinh táo như thường, ngó thấy cha bồng đượ 2 hăng nước mắt rưng rưng chảy.

Anh nghĩ lên rồi thờ hơi cái cũng.

LẠI CỜM SẼM HO SỞ MUI KHÔNG CHUẢ!



Thích chế, đó là bị bệnh ho sớt mà không chịu chữa! Một đấng anh nh. ho sớt như thế thì trong nhà, người anh ở rất khó chịu. Khi ho sớt như thế người anh ở rất khó chịu. Khi ho sớt như thế người anh ở rất khó chịu.

Thật chế trư anh anh chế anh Sang là ông Tắt lời viếng sớt. Ông ấy lại gần bên anh Sang và nhỏ nhỏ. Con ngày nay trong mình cóp khá không?

Anh Sang dạy lại, một tệ và tinh táo như thường, ngó thấy cha bồng đượ 2 hăng nước mắt rưng rưng chảy.

Anh nghĩ lên rồi thờ hơi cái cũng.

Anh nghĩ lên rồi thờ hơi cái cũng.

"CHAMPION"

THUỐC ĐIỀU HIỆU 4 xu một gói 20 điều — 1 xu 5 điều



Qui ngai xin lera 7: Lừa lòn chống lòi vẫn cố làm cho vua lòng qui ngai, chống lòi liên cho qui ngai ca. hiệu thuốc mới CHAMPION.

Hiệu thuốc mới này được hai đờu 1) Giá rất rẻ, — Vì chúng tôi mua hẳn cho qui vi một thứ thuốc giá 1 ha, ai ai cũng no thủ mua được — Qui ngai ai ai cũng nhơn rồ lũng chúng nó đã chịu thì lảm điều này, mọi hạo được có 4 xu một gói.

Vấn toàn bằng thuốc là thường bệnh, nên thuốc CHAMPION rất thơm vừa ngon, không nặng, không khở cở, hợp về anh, vi đáng các vi Bạc si Y-bon công nhà, a thuốc rất tin khieit.

Dùng thuốc CHAMPION qui ngai sẽ được khoẻ lạc, vi là một the thuốc rất hợp số thích qui ngai, bao thuốc mới này, đẹp đẽ và lại rất tiện.

4 xu một gói 20 điều — 1 xu 5 điều

Sirope-Jossey Cazé

Thật chế trư anh anh chế anh Sang là ông Tắt lời viếng sớt. Ông ấy lại gần bên anh Sang và nhỏ nhỏ. Con ngày nay trong mình cóp khá không?

PHARMACIE PRINCIPALE

JOIRNIE

A. HEUMANN
SUCCESSOR
SAIGON

TU-NAM
1865

BA ĐÔI
ĐUỐI ĐỀNG

THU THUỐC
HIỆU NAY

Samedi.—19.3.37.—TIỂU HUYẾT—số 550

江湖劍俠 Giang hồ kiếm hiệp 火燒紅蓮寺 Hỏa thiêu Hồng-liên-tự

Nguyễn-Chánh-Sát: dịch thuật.

HỘI THỜ NĂM MƯƠI BẢY

Ta núp tay nơi ngai tay kỳ nhơn... (Tiếp theo)

Mã cũng là thiệt! Con gái vẫn cứ tưởng gây lén, thì, sẽ bỗng ấy về và sợ sệt, liền lui lại mấy bước, hề lui lại bước nào thì coi cái bóng cũng

Thạch công lấy cây giới-kích và bủa trên cái miệng bệnh mà niệm phơng như trước.

Lưu-Tri vừa bước lại gần cái bình ấy thì giật mình. Té ra nghe ở trong cái bình ấy kêu dich dích Lưu-Tri mới nói rằng: Ta với mi ngày trước không ừu mà ngày nay cũng không cần; việc gì mà mi lại thỉnh Lâm-phước-Ser, đến làm khổ cho anh em ta! Lưu-tiểu-Thơ với mi vốn không có duyên phận vợ chồng thì gả cho bạn ta cũng không ừu hiệp gì; chế bạn ta cũng không phải cướp đoạt gì của mi thì sẽ tấn bại gì cho mi hay sao? Mệ mi làm khổ cho

anh em ta như vậy. Nay bạn mà chịu khổ đây tự lức này chẳng báo được cứu, chờ trong lại đây cũng còn có ngày bạn ta xuất đầu ra được thì chừng ấy bạn ta sẽ bắt mà phàn thây mưu đoạn cho mi biết bộn te lợi hại thế nào.

Lưu-Tri vẫn cười vừa đáp lại rằng: Được lắm! Tắt lời! Ta sẵn lòng chờ cho bạn bày xuất đầu, chờ coi bạn bày báo ừu anh em cho biết.

lần chờ chửa đáp xuống Đán, bỗng nghe ở phía trong nhà có tiếng người la ồn ào lộn xộn, bạn tôi ở trong nhà họ Lưu, đương đứng ở dưới Đán, không biết ở ong nhà đó việc gì như vậy, liền kéo chân chạy hết vào trong mà sai.

Lưu-Tri đứng ở trên Đán cũng chẳng khỏi gục mình nghĩ sự tưởng đâu những hơn a-huon cũng là bẻ-phay, làm ăn không cần-thần, đã cho thất hóa, chảy bệy giồng gì trong bẻp hay sao? Nếu sự quay đầu nhỏ theo bạn gia đình ấy mà sai, là bạn ấy chạy vào vừa tới trung môn thì lại là ở làm mà cũng không nghe động tĩnh gì. Lam-tân-Thạch vừa mới cầm cây giới-kích đưa

như sợ ai rượt theo mà đánh đập chi vậy. Lưu-Tri cười lại, thì ra đó là Lưu-Tiểu-Thơ, đầu họ tên Mã, hai tay cầm một cây gậy chĩa rất to, bộ-tuyệt cười nhồm nhồm như một tay võ-lai hăm hờ quyết đánh nhau với ai vậy, chế không có một đêm thất đó nào là khua-té tiêu thơ hát cái ở trong chạy tuồng ra ngoài đưng ai đánh này, những bạn tôi tớ g-dịch, đưa mà chạy tránh không kịp, bị đánh một óáy là phải ngã lạng, cả buổi cũng chưa dậy nổi.

Cái cách của nàng cầm cây giới-kích, cái bộ-tuyệt chạy đi đứng ờn náo, ai trông thấy cũng cho là một

tay hảo-huon và-nghệ cao cường kia vậy. Nàng ra khỏi trung-môn, quyết xóc tới chế Đán Ông Đương an Lưu-Tri Văn là một tay nho văn, thì con gái mình phát cuồng như vậy cũng không biết tinh sao phần thì bọn bẻ-dịch cũng không là mã báo chàng nó om con mình lại; bạn A-huon bẻ-phục thì lại như sợ không dám lại gần chế tay mình phải làm tay mới được Ông ta tinh chạy lại ôm ngang eo-bẻch nàng mà bắt một được.

SỮA NƯỚC TƯƠI

NESTLÉ

HIỆU

CON-CHIM



La thứ sữa rất trong sạch, rất bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, lúc nào dùng cũng tốt.

Thứ sữa này quả nhiên là đã có tiếng khắp hoàn-cầu.



Rượu Thanh Yên Rượu thuốc bổ

Qui ông qui bà trong kh... tỳ vị yếu, ăn uống không tiêu, khi mệt mỏi. Người trai tráng, sau khi thả thao. Uống một ly nhỏ rượu Thanh-Yên thì được ngon cơm lại thêm bổ sức. Có dùng mới biết hay!!

MARIANI 22, Rue Testa d... SAIGON. INJECTION PEYRARD... COGNAC JULES ROGNAT

Hội chợ triển Châu - độc

Số mở ngày 26, 27, 28 29 Mars 1927, nhằm ngày 18, 19, 20, 21 tháng hai Âm lịch. Nhiều cuộc vui đến xem sẽ có, lời nói không bằng mắt thấy. Ngoài những cuộc vui trong 5 ngày và đêm đã kể trong chương trình có: Máy nước Vui Đại-Biệt. Như... Chiều và đêm thứ năm 26 Mars 1927

Lễ Khai-mạc Hội-chợ Lê Khánh thành nhà Hội chợ Lê Chánh. Chúng có phần thưởng, có đèn đuốc, lai-lai. Cảnh đi lên một bồn núi cao nữa lừng lờ, có cung trắng có hóa-diêm-sơn, có chường sơn thủy, Khương-thượng Từ-nhà, Bà-nhà Từ-ký có màn hát ca xướng, có chỗ uống rượu ngâm thì, có qui sắm và thú, có lối vào đi ra kỳ lạ, thật là không khác nơi cái Ba-lê-Dải của Tru-Vương đời Phong Thần. Cuộc Khấu võ của 24 cô gái, thật đẹp và thật, nhảy múa theo điệu Ballet bên Âu-châu cuộc Khấu võ này diễn trong đêm thứ năm 26 Mars thứ bảy và chúa nhật. Ngày và đêm thứ sáu 26 Mars

Đua xe máy của các số trong Lục-tinh, đấu xác trẻ em của bò và đồ nữ công, đấu võ An-nam. Ngày và đêm thứ bảy 27 Mars

Thi trẻ em mặc sắc phục. Thi vẽ đẹp phụ-nữ mặc sắc phục. Cuộc thi này mới có lần thứ nhất trong tỉnh ngộ và vui làm đứt pháo bông có hơn 100 cây pháo bông của một tay đại búa của bác học làm, đấu ban võ tại sân Carole (Giáo Nha, Nhánh và Huệ).

Ngày và đêm chúa nhật 28 Mars

Đấu ban võ tại sân xê (Giáo, Nha, Nhánh và Huệ) tranh tài có gi, thường Hưu ghe và đua xuống An-nam và Chà, trên chung kết đấu võ An-nam.

Ngày và đêm thứ hai 29 Mars 1927. Có trên 600 hạc-sạch tre và gái tập duyệt thể thao tại sân Hội-chợ, đêm cuối giã đời xưa, đêm cuối giã đời giống như đêm cuối thế giới của ông bà ta thuở xưa, quần áo rộng, nón cụ qua tay và vui nhất là có 6 cô thật đẹp đóng vai chàng về chính về phụ, đầu chàng và đầu phụ có mũng đay Tây bà Đếm áo rộng khăn đen đi họ. Nền đèn xom, tức cuối đêm cuối. Mỗi đêm đều có hát bội, hát cải-lương Cao-miên và coi không tốn tiền. Một gánh hát kiêu thời trên Nam-vang lớn nhất của một bà công chúa cầu trường, trên 30 cô đầu vừa nhỏ vừa đẹp và 8 người đàn ông, múa hát rất tài tình, thướt giơ ở tư-tình chưa hề lần nào.

Không kể nhiều trò chơi khác, trong 4 ngày 5 đêm có gian hàng phụ-nữ bán bánh mứt, rượu sê đồ uống, đấu xâu đồ thổ sản, mỗi đêm đều có nhảy đầm có nhạc tây, lại có quán cơm tây, cơm ta và cơm tàu, có một gian nhà-trò toàn máy có nhà-trò Báo-ký tiếp đãi, có đua ngựa gỗ, đá-gé ván ván.

Cây và cỏ có 0520 (hai cái), thật là vô cùng. Ban trị sự kính mời.

HÀNG BẢO-KIỆP HIEU La Providence et L'Industrielle du Nord 171 BOY-LANDRY 11, Place de Théâtre, 17 SAIGON

BÔNG PHA NGÂN-HÀNG ĐƯỢC HƯỚNG ĐẠC AN CỦA CHÁNH PHỦ LẬP RA NĂM 1915. HOI QUAN: 96, Rue Hussain... PARIS (17th) CHẾ GIẤY: 11, Rue de Valenciennes, 11 PARIS (17th) M. PAUL RAUBOUILLE

Khẩn đên xuôi-dờn NGUYỄN-VAN-BỘP. CHUYÊN TRỊ BỆNH THẬN TÀI. Dكتور NGUYỄN-VAN-TIÊN, cấp bằng khoa về sinh học y khoa.

Tim Đạo Chánh LA DÀNG PHƯỚC THẬT

ĐOẠN THỨ SÁU Trước khi Đức Chúa Giêsu sinh ra không có Đức Chúa Trời... Lòng dạ không được sự bằng an. Linh hồn thì đương như không biết sự gì, phải quấy. Sự này thật và ngon đức là sự cần kíp cho loài người được an nhàn phước lộc, thì là như

thượn hóa với nhau, làm thình lừng lừng mà không trông Đấng Cứu Thế hết lòng hết sức, thì Đức Chúa Trời mới xuống thế, hầu cho quả thật rằng, Đấng Cứu Thế là Đấng si nấy cũng ư: ao trông đợi. Phương Đông, Phương Tây cũng kêu xin Đấng Cứu Thế xuống. Người bên Tàu ở phương Đông thì dùng ngữ qua phía phương Tây, coi coi Thánh Thần thật của Đức Chúa Trời qua không, động cảm quyền cai trị cai và trời đất. Người Chà và trông coi coi Phật chỉ ra đời không. Người bên

Tim-HANG 77, Boulevard de la Somme. SAIGON (Mua Bán Vàng Bạc)

trong vòng hai ngàn năm cho người đến. Còn sự lo lắng nữa, là nhiều thế kỷ trước khi ông Giêsu sinh ra, thì có những tiên tri nhấc lên Người rồi. Có nhiều Đấng tri trước Đức Chúa ban ơn nơi tiên tri về đời sau, sống trong những thế kỷ khác nhau; mấy đấng ấy có nơi trước về Đấng Cứu Thế, mà về hình và dạng Người, nói rõ ràng các Người sinh ra và chết làm sao, mọi việc Người sẽ làm, cách ăn ở đi đứng, và việc giảng dạy sẽ làm cho người tin. Ông cũng có đóng đống đất tri hình như.

